

*** UBND tỉnh làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội**

UBND tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc với Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội để thảo luận kế hoạch hoạt động của Tổ tư vấn trong năm 2023.

Thống nhất cao với chương trình công tác năm 2023, Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đặt thêm 5 nhóm vấn đề, mong muốn các thành viên tổ tư vấn giúp đỡ tỉnh: Thứ nhất, góp ý, hoàn thiện lần cuối Báo cáo Tổng kết 10 năm Nghệ An thực hiện Nghị quyết 26 Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết mới trong giai đoạn tiếp theo; Thứ hai, đánh giá lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX một cách cụ thể, chỉ ra những khó khăn và các dự báo, khuyến nghị đối với tỉnh; Thứ ba, đánh giá lại việc sử dụng nguồn lực của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn vừa qua; hiệu quả của các chính sách mà tỉnh đã ban hành, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hoá - nghệ thuật, khoa học công nghệ và chính sách thu hút đầu tư; Thứ tư, nghiên cứu lại mô hình Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An và Trung tâm hành chính công sau khi đã xuất hiện những tồn tại, bất cập trong sau thời gian vận hành; Thứ năm, sắp xếp lại nông - lâm trường và quy hoạch rừng.

Thống nhất với các đề xuất của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những ý kiến tham vấn, đóng góp của Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội, góp phần để tỉnh Nghệ An hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải đáp một số nội dung, vấn đề mà các thành viên Tổ tư vấn phản biện, liên quan đến hiệu quả hoạt động của các nông - lâm trường; bất cập trong hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên - khoáng sản; tồn tại trong quy hoạch khu công nghiệp...

Linh Nhi

*** Toạ đàm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An**

Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Trường Đại học và Trung tâm Huấn luyện và Ươm tạo BizCare tổ chức Toạ đàm về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá, việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái của Việt Nam được cộng hưởng và triển khai rộng khắp trên cả nước; mạng lưới hỗ trợ đã và đang phát triển ngày càng năng động và hiệu quả, với hơn 400 thành viên, tiếp cận được hơn 1.000 nhà khoa học. Nền tảng về hạ tầng và nhân lực ngày càng được củng cố; năng lực kết nối và khai thác nguồn lực quốc tế ngày càng được cải thiện. Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021; cả nước có 79 cơ sở ươm tạo, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, khoảng 170 trường đại học cao đẳng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 43 trường đại học thành lập vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp lâu dài. Mô hình Techfest được lan tỏa và cộng hưởng trên cả nước, với hơn 10 Techfest vùng, địa phương được tổ chức trong năm 2022.

Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia đã thảo luận về giải pháp cho Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Nghệ An; bàn về tư duy, cách tiếp cận về đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay.

Gia Hưng

*** Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển”**

Sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo TƯ, Hội đồng Lý luận TƯ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội thảo gồm 2 phiên thảo luận với các nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước giai đoạn mới.

Bên cạnh Đề dẫn Hội thảo, Báo cáo Trung tâm và phiên Thảo luận bàn tròn, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 173 tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân, nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước.

Theo đó, Hội thảo tập trung làm rõ, sâu sắc hơn các nhóm vấn đề: Bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của Đề cương; Nội dung và giá trị toàn diện, to lớn, trường tồn của đề cương; Quá trình vận dụng, tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện những tư tưởng quan trọng của đề cương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo định hướng của đề cương văn hóa. Hội thảo lần này không chỉ nhìn lại dấu mốc tự hào ở 80 năm về trước mà chính là một sự tiếp nối.

Thông qua hội thảo, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và nhận thức sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, đồng thời nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của đề cương, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hoá, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

P.V

*** Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Vinh**

Ngày 07/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Công nghiệp Vinh (IUV) đã có buổi làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết: hiện nay, Sở KH&CN tỉnh Nghệ An có các cuộc thi khởi nghiệp, giải thưởng “sáng tạo công nghệ”, quan tâm đến các sản phẩm phục vụ cộng đồng. Sở KH&CN mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác với các đơn vị có tiềm năng, thế mạnh phù hợp với nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, trong đó có Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Tại buổi làm việc hai bên tiến hành thống nhất sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện, cuộc thi về khoa học công nghệ; thành lập các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo; hội thảo khoa học, v.v.

Cũng tại đây, các đại biểu đã được nghe đại diện Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Khai Minh (KMTC) giới thiệu 18 công nghệ nguồn như: Thuốc bảo vệ thực vật thảo dược, sinh khối siêu năng lượng, chiết xuất cao thực vật, khai minh đồng yếm dinh dưỡng, phân bón, nông sản dinh dưỡng ăn chay, Nano carbon, polymer từ vỏ tôm cua, trồng rừng cỏ, chiết xuất cao thực vật, dung dịch dinh dưỡng cao cấp từ nấm... Trong thời gian tới trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ cùng với Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Khai Minh (KMTC) tổ chức nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ mới trên địa bàn Nghệ An.

Hoàng Anh

*** Nghệ An: Kỷ niệm 1310 năm Khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023); đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt**

Đền thờ vua Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền vua Mai năm 2023

Sáng ngày 2/2/2023 tức ngày 12/1/2023 (Âm lịch), Nghệ An long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 1310 năm Khởi nghĩa Hoan Châu (713-2023); đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ vua Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền vua Mai năm 2023.

Khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 722) chống ách đô hộ phong kiến phương Bắc đầu thế kỷ VIII, lập nên Nhà nước Vạn An độc lập ở thế kỷ VIII được gắn liền với tên tuổi người Anh hùng áo vải Mai Thúc Loan. Cuộc Khởi nghĩa Hoan Châu với 10 năm độc lập (713 - 723) có ý nghĩa vô cùng to lớn; là một mốc son quan trọng trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc sau 1.000 năm Bắc thuộc; bằng chứng lịch sử hùng hồn, khẳng định khát vọng độc lập tự chủ của dân tộc ta trước sự xâm lược, thống trị ngoại bang.

Lễ hội Đền vua Mai năm 2023 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với nhiều nội dung đặc sắc, trong đó điểm nhấn trọng tâm là Lễ kỷ niệm 1310 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ vua Mai Hắc Đế. Các hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống tại lễ hội tiếp tục được duy trì tại 4 di tích (mộ và đền thờ Vua Mai Hắc Đế, đền Nậm Sơn (đền Đức Ông), đình Khả Lãm, lăng và đền thờ thân mẫu Vua Mai), gồm: lễ rước nước, lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ đại tế, lễ khai hội và dâng hương tưởng niệm Vua Mai, lễ thả đèn hoa đăng và lễ tạ.

Di tích Đền thờ vua Mai Hắc Đế được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là bằng chứng khẳng định những giá trị to lớn của di tích, không chỉ về lịch sử, văn hóa mà còn có tầm ảnh hưởng về chính trị sâu sắc, cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn khi trên địa bàn có thêm một di tích quốc gia đặc biệt cùng với ba di

tích quốc gia đặc biệt: Khu Di tích Kim Liên, đình Hoàn Sơn, Di tích lưu niệm Phan Bội Châu - huyện duy nhất trong cả nước có 4 di tích quốc gia đặc biệt.

Huy Khánh

*** Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023**

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học năm 2023 do VnExpress tổ chức được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin với giải thưởng trị giá lên 300 triệu đồng. Đây là năm thứ hai VnExpress tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023 được tổ chức trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Đây cũng là năm hướng thực hiện mục tiêu thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm đòn bẩy đưa nền kinh tế bứt phá được Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra. Cuộc thi tạo sân chơi cho những người yêu khoa học, công nghệ; hướng tới các nhà khoa học chuyên và không chuyên tuổi dưới 40, để tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp, kết nối đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ, thuộc lĩnh vực có tính ứng dụng rộng (y sinh - hóa sinh, công nghệ, nông nghiệp, môi trường và vật liệu mới).

Cơ hội của cuộc thi dành cho các giải pháp/sản phẩm xuất sắc, đang trong giai đoạn chạy demo hay thử nghiệm, hoặc đã được ứng dụng trên thực tế, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Yêu cầu giải pháp/sản phẩm dự thi được mô tả bằng văn bản và video (giới thiệu công trình), trong đó có tính mới, sáng tạo, hiệu quả kinh tế và khả năng áp dụng thực tế.

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học (Creative Science Contest) năm 2023 được tổ chức đến ngày 2/3/2023. Chương trình tổ chức nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, tạo động lực cho việc phát triển và ứng dụng các sáng kiến phục vụ đời sống.

Linh Nhi